



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ที่ ๖๓๓/๒๕๖๑

เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ภายในหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ภายในหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แต่เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ภายในหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ภายในหน่วยงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ จึงขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ภายในหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ชุดที่ ๓

จากเดิม	นางรัชชุ	ไยสุหรัย	กรรมการและเลขานุการ
เปลี่ยนเป็น	นางนนทยา	ใจรักษ์	กรรมการและเลขานุการ

**พื้นที่การตรวจ** ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย, ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย, ห้องแผนงานวิจัยและพัฒนา บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์, ห้องแผนงานทะเบียนและวัดผล หลักสูตรและตำราเรียน, ห้องแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา, ห้องแผนงานเอกสารการพิมพ์, ห้องประชุมเล็ก (ชั้น ๒), ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒, ห้องประชุมใหญ่ (ชั้น ๓), ห้องแผนงานวิทยบริการ, ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง, ห้องสมุด, ห้องปฏิบัติการเคมี, ห้องปฏิบัติการภาษา, ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า, (๘๒๐๔), ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (๘๒๐๔/๒), ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง (๘๔๐๒), ห้องเครื่องมือวิศวกรรมไฟฟ้า (๘๒๐๖)

หน้าที่คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+

- ๑) จัดทำแผนการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ โดยกรรมการและเลขานุการประสานงานกับ ผู้รับผิดชอบพื้นที่สำหรับรับการตรวจ
- ๒) ดำเนินการตรวจติดตามฯ ให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
- ๓) จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจติดตามฯ ตามแบบฟอร์มการตรวจ ๕ส+
- ๔) แจ้งรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ให้แก่แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา

/ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ...

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตาม  
กำหนดการที่กำหนด เพื่อบังเกิดผลดีแก่ทางราชการสูงสุด

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยณัฐ บัวทองเกื้อ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ